



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2555

กช.รับซื้อหอมมะลิ 6 หมื่นตันอัดบกว่าพันล้าน ช่วยชาวนา

นายบุญทรง เตริยภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) มีมติอนุมัติโครงการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลินอกฤดู ปี 2555 กำหนดเป้าหมายรับซื้อปริมาณไม่เกิน 6 หมื่นตัน กำหนดราคารับซื้อ (40 กรัม) ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ต้นละ 1.7 หมื่นบาท กำหนดระยะเวลารับซื้อ 17 เม.ย.-30 มิ.ย.55 งบประมาณดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 1,036.05 ล้านบาท กำหนดให้เกษตรกรแต่ละรายจะจำหน่ายได้ไม่เกินวงเงินรายละ 5 แสนบาท

ทั้งนี้ เป้าหมายการรับซื้อเพื่อไม่ให้ราคาข้าวหอมมะลิที่ปลูกได้นอกฤดูกาลมีราคาตกต่ำ และจากการพิสูจน์แล้วพบว่าคุณภาพข้าวไม่ต่างจากข้าวที่ได้ในช่วงฤดูกาลปกติ จึงมีมติให้เข้าไปดูแลราคาผ่านรูปแบบการรับซื้อแทนที่จะเป็นการรับจำนำเหมือนข้าวทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวหอมมะลินอกฤดูปะปนกับข้าวหอมมะลิที่ได้รับจำนำไปก่อนหน้านี้ช่วงข้าวนาปี 2554/55 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กชช.ได้มอบหมายคณะทำงาน ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันพิจารณาแนวทางการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลินาปรัง เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลินาปรังได้รับราคาที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันปัญหาการปนของข้าวพันธุ์อื่น

ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย กำหนดให้แยกเป็นวงเงินในการซื้อ จำนวน 1,020 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อจำนวน 16.05 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อจำนวนเงิน 6.30 บาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสาร ตามที่เกิดขึ้นจริงระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน เป็นจำนวนเงิน 9.75 ล้านบาท ให้ อ.ต.ก.เป็นรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่ ได้แก่ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ และให้ อ.ต.ก. จัดให้มีโรงสีเปิดจุดรับซื้อให้เพียงพอ ส่วนการจำหน่ายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ กชช.แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาระบายข้าวสารที่ อ.ต.ก.แปรสภาพจากโครงการ

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ไทยมั่นใจครอบงำจับแน่ ฮั่วเวียดนาม-กัมพูชาค้าข้าว

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความร่วมมือทางด้านการค้าข้าวร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อผลักดันราคาข้าวในตลาดโลก ว่า ในเดือนพ.ค.นี้ ไทยจะร่วมประชุมกับเวียดนามและกัมพูชา เพื่อหาทางเพิ่มความร่วมมือในการผลักดันราคาข้าวในตลาดโลก และป้องกันปัญหาการขายข้าวตัดราคากันจนทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรของทั้ง 3 ประเทศ และมั่นใจว่าจะประสบผลสำเร็จ หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันไว้มายาวต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แนวทางในการร่วมมือผลักดันราคาข้าว จะมีการทำตลาดข้าวร่วมกัน โดยในแต่ละปีจะรู้จักกันอยู่แล้วว่า ไทยส่งออกข้าวได้ปีละเท่าใด เวียดนามเท่าใด ซึ่งเมื่อรวมกันก็จะมีปริมาณข้าวเท่านี้ ไม่เพิ่มขึ้น และในการทำตลาดก็จะแยกกันให้ชัด หากเป็นข้าวคุณภาพสูง ไทยก็จะเข้าไปขาย หากเป็นข้าวคุณภาพต่ำลงมาน้อย ให้เวียดนามขาย และหากข้าวดูคล้ายกัน ให้คุยกันก่อน ใครจะขาย เพื่อป้องกันปัญหาการขายตัดราคากันเอง

“แต่ละปี ไทยส่งออกข้าวประมาณ 9-10 ล้านตัน เวียดนาม 6-7 ล้านตัน รวมๆ แล้วข้าวก็มีอยู่เท่านี้ ไม่ต้องแย่งกันขาย แบ่งตลาดกันให้ชัด แต่นี้ก็ไม่ถูกผู้ซื้อหลอก บอกไทยขายราคานี้ แล้วไปบอกเวียดนามจะขายหรือไม่ขาย

ถ้าอยากขายก็ต้องลดราคา แบบนี้มีแต่ทำให้ข้าวราคาตก ถ้าเราร่วมมือกัน ข้าวไม่มีทางตก มีแต่จะขึ้น และคิดว่าทำได้แน่เหมือนกับที่ไทยได้ร่วมมือขายยางกับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย” นายมนัสกล่าว

สำหรับความร่วมมือกับกัมพูชา จะเป็นการเข้าไปช่วยกัมพูชาทำตลาดข้าวในตลาดโลก โดยไทยจะใช้วิธีรวบรวมข้าวของกัมพูชา แล้วนำไปทำตลาดส่งออกให้ ขณะนี้กำลังคิดวิธีการ โดยเบื้องต้นจะกำหนดเขตพิเศษตามแนวชายแดน แล้วให้โรงสี ผู้ส่งออก ไปทำ ซึ่งอาจจะให้นำเข้าข้าวเปลือกแล้วมาแปรสภาพบรรจุส่งออก หรือนำเข้ามาเฉพาะที่เป็นข้าวสาร แล้วมาบรรจุส่งออกแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหน จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ข้าวหลุดรอดเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ หรือเข้าสู่โครงการรับจำนำ โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจน เช่น ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ก่อน และต้องขออนุญาตนำเข้า เป็นต้น

ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน

“กิตติรัตน์” ชี้ราคาข้าวในตลาดโลกขยับใกล้ราคาปรับจำนำ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่น เกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ส่งออกต้องการให้ทบทุนราคาปรับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท เพราะอ้างว่าเป็นราคาสูงเกินไปจนกระทบต่อยอดส่งออกลดลงกว่าร้อยละ 50 และอาจทำให้รัฐบาลขาดทุนจากการระบายข้าวในสต็อก ว่า รัฐบาลจะพยายามดำเนินการระบายข้าวในสต็อกอย่างโปร่งใส โดยส่วนหนึ่งอาจทำในลักษณะจู่โจมและจะพยายามให้ได้ราคาที่ดีที่สุด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าราคาที่จำหน่ายออกไปจะต่ำกว่าตันละ 15,000 บาทหรือไม่ เพราะในเวลานี้ปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกกับกำลังการผลิตยังมีความ สมดุล โดยยืนยันว่าราคาข้าวในตลาดโลกเริ่มขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับระดับราคาที่ รัฐบาลรับจำนำแล้ว พร้อมย้ำว่าไม่ควรภาคภูมิใจหากประเทศไทยเป็นชาติที่จำหน่ายข้าวอันดับ 1 ของโลก แต่กลับจำหน่ายได้ในราคาถูก.

ที่มา สำนักข่าวไทย

ธ.ก.ส. บักโกรกจำหน่ายข้าวใช้เงินไปแล้ว 1.78 แสนล้านบาท ก่อหนี้เพิ่มรับชานา

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ใช้งบเงินสินเชื่อในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและนาปรังปี 2555 แล้ว 1.78 แสนล้านบาท จากวงเงินสินเชื่อในโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตร 3.59 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ที่มีการจำหน่ายไปแล้ว 3.6 ล้านตัน ใช้งบเงิน 5.2 หมื่นล้านบาทซึ่งผลผลิตที่เข้าโครงการคิดเป็น 50% ของทั้งฤดูกาล คาดว่าโครงการรับจำนำข้าวนาปรังต้องใช้งบเงินอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท หากงบวงเงินรับจำนำมันสำปะหลังและแทรกแซงยางพารา จะเหลือเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท

“หากโครงการจำหน่ายข้าวนาปีรอบใหม่ตั้งเป้าจำหน่ายที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก และรัฐบาลยังไม่คืนหนี้เดิม ธ.ก.ส. ก็ต้องขอ ก่อหนี้เพิ่ม แต่ตอนนี้ยังไม่อยากพูดเพราะไม่รู้ว่าจะราคาและเป้าหมายปริมาณรับจำนำเป็นเท่าไร” นายสุพัฒน์ ระบุ

นายสุพัฒน์ กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 รัฐบาลตั้งเป้ารับจำนำข้าวเปลือก 25 ล้านตัน และตั้งวงเงินไว้ 4.1 แสนล้านบาท แต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 ทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมในพื้นที่ภาคกลางลดลงมาก ยกเว้นภาคอีสานที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ระบุว่า กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อข้าวต่างประเทศในการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จู่โจม โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีแนวคิดที่จะนำข้าวสารในสต็อกรัฐออกมาประมูลขายให้พ่อค้าแต่อย่างใด

"ตอนนี้ยังไม่เริ่มระบายข้าว แต่เราอยู่ระหว่างเจรจาขายข้าวแบบจิวจีกับต่างประเทศ ส่วนปริมาณที่ขายยังไม่ระบุอยู่ระหว่างเจรจา" นายบุญทรง กล่าว

นายบุญทรง ระบุว่า รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 จำนวน 6.8 ล้านตัน หากแปรสภาพเป็นข้าวสารจะได้มากกว่า 3 ล้านตัน ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 มีการรับข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 4-5 ล้านตันแล้ว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 2555 มีจำนวน 146,416 ตัน มูลค่า 64.159 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 5 พ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 1.904 ล้านตัน มูลค่า 884.438 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 28% และมูลค่าลดลง 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 2.643 ล้านตัน มูลค่า 1.252 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพิ่งมีการขายข้าวขาว 15% ให้อินโดนีเซียจำนวน 300,000 ตัน ในราคา 425 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามนั้น ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย เพราะการส่งมอบลดลงในช่วงนี้ เพราะทั้งฟิลิปปินส์และจีนต่างก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกัน โดยขณะนี้กำลังประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ ประกอบกับการที่ได้เกิดฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็เป็นการอุปสรรคต่อการไหลตสินค้าที่ทำเรือ Saigon Port ด้วย โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 440-445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB จาก 445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB จากระดับ 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตรและพัฒนามชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural development) กับสมาคมอาหารเวียดนามได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศครั้งใหญ่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ โดยรัฐบาลเสนอสิทธิประโยชน์แก่ชาวนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้หันมาปลูกข้าวคุณภาพดีกับข้าวหอม ขณะเดียวกัน ก็ลดการปลูกข้าวคุณภาพต่ำให้เหลือเป็นส่วนน้อย แม้ว่าจะให้ผลผลิตสูงกว่าก็ตาม โดยชาวนาที่เข้าร่วมโครงการมาตรการส่งเสริมต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐในหลายประการ รวมทั้งการประกันข้าวในผืนนาให้ 100% อันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการสร้างแบรนด์ให้แก่วียดนามในตลาดโลก และเพิ่มห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (Deputy Minister of Agriculture and Rural Development) ระบุว่า เพื่อเป้าหมายดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องคัดพันธุ์ และเจาะลงพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกเพื่อส่งออก โดยกระทรวงเกษตร จะเป็นผู้กำหนดพันธุ์ข้าวที่จะปลูกในฤดูกาลต่างๆ ตามความเหมาะสม เนื่องจากข้าวให้ผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศในฤดูกาลที่ต่างกัน และการผลิตข้าวยังจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในแต่ละช่วงอีกด้วย

ด้านอธิบดีกรมกสิกรรม (The Plant Cultivation Department) กล่าวว่า การปลูกข้าวคุณภาพต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ IR50404 ที่ปลูกกันแพร่หลายในขณะนี้ จะต้องลดลงให้เหลือเนื้อที่ต่ำกว่า 20% ของทั้งหมด ถึงแม้จะให้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่ก็ขายได้ราคาไม่ดี และรสชาติไม่อร่อย

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ข้าวพันธุ์ IR50404 คิดเป็นประมาณ 27.6% ของที่นาในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง (The Cuu Long (Mekong) Delta) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จ. DongThap มีการปลูกข้าวพันธุ์นี้มากที่สุด 52% ของที่นาทั้งจังหวัด

กระทรวงเกษตร ได้จัดแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแรก - ข้าวเมล็ดสั้น รวมทั้งพันธุ์ IR50404 กับ OM576 จะต้องลดเนื้อที่ลงให้เหลือต่ำกว่า 20% และเพิ่มเนื้อที่สำหรับข้าวกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นข้าวเมล็ด

ยาวคุณภาพสูง ให้เป็น 60-70% ที่เหลืออีก 10-20% เป็นข้าวหอม และจะค่อยๆ ขยายพื้นที่ข้าวกลุ่มที่ 3 นี้ในปีต่อไป

ปัจจุบัน การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อนในที่ราบปากแม่น้ำโขงแล้วเสร็จเกือบจะสมบูรณ์ คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 11.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1 ล้านตันจากฤดูเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 1.07 ตันต่อไร่ แต่ถ้าหากคิดรวมกันทั้งภาคใต้ ผลผลิตเฉลี่ยจะสูงถึง 1.09 ตันต่อไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.Dong Thap กับ Can Tho ซึ่งจากรายงานระบุว่า มีผลผลิต 1.17-1.18 ตันต่อไร่ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวคุณภาพต่ำ แม้จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเช่นกัน ชาวนา จ.DongThap รายงานว่าต้นทุน (ค่าปุ๋ย-ยาต่อต้านแมลงศัตรูข้าว) ที่สูงขึ้นทำให้ชาวนามีกำไรเหลือเพียงประมาณ 20% เท่านั้น แม้ว่ารัฐบาลจะตั้งเป้าหมายให้ชาวนามีกำไรประมาณ 30-40% ก็ตาม

มีรายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป รัฐบาลจะให้การอุดหนุนชาวนาในกรณีที่เกิดผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการช่วยเหลือในแต่ละปีอยู่แล้ว โดยการอุดหนุนในครั้งนี้ รัฐบาลจะให้การอุดหนุนด้านปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยในการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกด้วย

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ (Government Decree No 42/2012 ND-CP) รัฐบาลก็จะมีการประกันรายได้ให้เกษตรกรด้วย โดยรัฐบาลจะให้การอุดหนุนประมาณ 25 เหรียญสหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปีสำหรับที่ดินที่ใช้เฉพาะการเพาะปลูกข้าวในปี

ที่มา Riceonline.com และ ASTVผู้จัดการรายวัน

อินเดีย

กระทรวงการอาหาร รายงานว่า อินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ นับตั้งแต่เดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวได้ (Open General Licence; OGL) รวมแล้วประมาณ 4.18 ล้านตัน (ณ วันที่ 24 เม.ย. 2555) และรัฐบาลกำลังติดตามภาวะการส่งออกอย่างใกล้ชิด

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) ระบุว่า สต็อกธัญพืชของรัฐบาล ณ วันที่ 1 พ.ค. มีจำนวน 71.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 59.2 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกข้าวประมาณ 33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 27.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวสาลีประมาณ 38.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 31.4 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งสต็อกธัญพืชทั้ง 2 ชนิดมีจำนวนมากกว่าสต็อกที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 21.2 ล้านตัน (ณ วันที่ 1 เม.ย.) ถึง 3 เท่า

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลกำหนดเป้าหมายในการจัดหาธัญพืช ทั้งข้าว และข้าวสาลีไว้เพียง 32 และ 35 ล้านตันเท่านั้น

รัฐบาลอินเดียได้พิจารณาให้มีการส่งออกข้าวสาลีจากสต็อกของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (ครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลส่งออกข้าวสาลีจากสต็อกรัฐบาลที่ดูแลโดยองค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) คือในปี 2547-48) โดยการมอบหมายให้องค์การการค้าแห่งชาติ (The State Trading Corporation; STC) จัดการประมูล ซึ่ง STC ได้เชิญชวนให้ผู้ซื้อต่างประเทศที่สนใจยื่นเสนอราคาเพื่อการส่งออกข้าวสาลี ภายในวันที่ 24 พ.ค. นี้ โดยกำหนดให้มีการส่งออกภายใน 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ศกนี้ โดยผ่านทางท่าเรือ Kandla และ Mundra ในแคว้น Gujarat ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งมีความสามารถในการไหลตสินค้าได้แห่งละ 20,000 และ 30,000 ตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ข้าวสาลีที่จะให้ส่งออกในครั้งนี้ เป็นข้าวสาลี (Indian Milling Wheat) จากฤดูการผลิต Rabi ปีการผลิต 2011/12 และ 2012/13 จากคลังสินค้าของ องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) โดยผู้ซื้อจะยื่นเสนอได้ตามปริมาณ

ความสามารถในการไหลตสินค้าของแต่ละท่าเรือ คือท่าเรือ Kandla และ Mundra มีความสามารถในการไหลตสินค้าได้แห่งละ 20,000 และ 30,000 ตัน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่า การประมูลในครั้งนี้อาจจะไม่ราบรื่นนัก เพราะในขณะนี้ สถานการณ์ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ และสต็อกข้าวสาลีของประเทศผู้ส่งออกยังคงมีปริมาณมากและมีคุณภาพดี ขณะที่ต้นทุนข้าวสาลีของรัฐบาลอินเดียสูงมาก และคุณภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับข้าวสาลีของประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ

ปัญหาใหญ่ของอินเดียคือ สต็อกข้าวสาลีของรัฐบาลมีต้นทุนที่สูงมาก (The cost incurred to procure and store grains) ตั้งแต่การจัดหาจนถึงการเก็บรักษาคาดว่าจะมีต้นทุนรวมประมาณ 18.22 รูปีต่อ ก.ก. (ประมาณ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สำหรับปีงบประมาณ 2012/13 ขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวสาลีสหรัฐในตลาดโลกในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. อยู่ที่ 15.06 รูปีต่อ ก.ก.(ประมาณ 281 เหรียญสหรัฐต่อตัน) นอกจากนี้ การที่จะส่งออกข้าวสาลีจากคลังของรัฐบาล อินเดียจะต้องให้การอุดหนุนอีก 3.16 รูปีต่อ ก.ก.(ประมาณ 59 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งข้อเท็จจริงนี้อาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการส่งออกข้าวสาลีจากสต็อกรัฐบาลก็เป็นได้

ในส่วนของข้าวนั้น คาดว่าสต็อกข้าวของรัฐบาลมีต้นทุน (economic cost) ประมาณ 24.19 รูปีต่อ ก.ก. (ประมาณ 451 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวขาว 5% ของไทยในตลาดโลกในช่วงเดือนมี.ค. อยู่ที่ 29.52 รูปีต่อ ก.ก.(ประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 29.52 รูปีต่อ ก.ก.(ประมาณ 552 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งหมายความว่า หากรัฐบาลอินเดียจะส่งออกข้าวคลังของรัฐบาลจะทำให้รัฐบาลมีกำไรประมาณ 5 รูปีต่อ ก.ก.(ประมาณ 93 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในกรณีของข้าวสาลีอาจจะเป็นปัญหารุนแรงและสามารถสร้างวิกฤตร้ายแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้หากมีการส่งออกจากคลังของรัฐบาล

ในขณะที่อินเดียกำลังประสบปัญหาสต็อกธัญพืชล้นโกดัง โดยรัฐบาลมีภาระที่จะต้องจัดเตรียมคลังเก็บสินค้าไว้รองรับผลผลิตใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือน มิ.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีธัญพืชประมาณ 75 ล้านตัน ขณะที่ความสามารถในการเก็บสินค้ามีเพียง 66 ล้านตันเท่านั้น

นายซามาเรนต์ โมฮันตี นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของอินเดีย คำนวณและคาดการณ์ ถึงสิ้นเดือน ส.ค.ปีนี้ อาจเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านตัน และจำนวนดังกล่าวสำนักข่าวบลูมเบิร์กวิเคราะห์ว่า หากเทียบกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ถือว่ามากกว่า 2 เท่าของจำนวนข้าวที่มีอินเดียเคยส่งออก 2.8 ล้านตัน ระหว่างปี 2553-2554

ขณะที่รายงานข่าวคาดว่า เวียดนามน่าจะส่งออกข้าวได้ 7 ล้านตัน และไทยส่งออกได้ 6.5 ล้านตันปีนี้ จากความเห็นและคาดการณ์ข้างต้น ทำให้อินเดีย ซึ่งเป็นผู้ปลูกข้าวรายใหญ่สุดรองจากจีน มีแนวโน้มจะแข่งหน้าไทย ขึ้นแท่นอันดับ 1 คู่กับเวียดนามในการเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุด

นายโมฮันตี ให้สัมภาษณ์จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ว่า มีความเป็นไปได้ที่อินเดียขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุด สอดรับกับข้อมูลของนายวิเจย์ ซีเทีย ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดียที่ว่า การเก็บเกี่ยวที่ดี จะช่วยให้อินเดียยังคงส่งออกได้ในปีหน้า และการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป อินเดียอาจทำได้มากขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากการเพาะปลูกสูงขึ้น

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com) และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บังคลาเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร ระบุว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องการส่งออกข้าว เพื่อที่จะระบายสต็อกออกจากคลังสินค้าเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับโครงการจัดหาธัญพืชรอบใหม่

ทั้งนี้ บังคลาเทศกำลังประสบปัญหาด้านการเก็บสต็อกสินค้า โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน คณะกรรมการของ
รัฐสภาได้เรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในปีนี้ประมาณ 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการรับซื้อ
600,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ
ณ วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 2.64 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 78 วัน) ลดลง 14.4% จากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 3.08 ล้านตัน แต่เพิ่มขึ้น 31% จากเดือน มี.ค. ที่มีจำนวน 2.01 ล้านตัน

ทั้งนี้ ภาคครัวเรือนมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40.15% ขณะที่สต็อก
ข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority ;NFA) มีจำนวน 1.05 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 39.77% ส่วนที่เหลือประมาณ 530,000 ตัน อยู่ในคลังของเอกชน (commercial warehouses)

นาย Angelito T. Banayo ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งชาติ คาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจะเพิ่มขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของ NFA นั้น คาดว่ามีแนวโน้มที่จะลดลง เพราะไม่สามารถจัดหาข้าว
จากเกษตรกรได้เนื่องจากราคาข้าวที่ NFA กำหนดรับซื้อจากเกษตรกรที่ ก.ก. ละ 17 เปโซ (ประมาณ 400 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน) ต่ำกว่าราคาที่เอกชนรับซื้อที่ ก.ก. ละ 18-19 เปโซ (ประมาณ 423-447 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ อาจจะไม่นำเข้าข้าวเกินตัวเลขเป้าหมาย
ในปีนี้ ขณะที่การเก็บเกี่ยวจะยังคงพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 18 ล้านตัน

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ระบุว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสแรกแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง
จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.037 ล้านตันของปีที่แล้ว และคาดว่า ผลผลิตข้าวในไตรมาส 2 และ 3 จะเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เกษตรกรทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลที่ให้ปลูกข้าวนาปีเร็วขึ้น 2 เดือนเพื่อ
หลีกเลี่ยงพายุไต้ฝุ่น

ทั้งนี้ ทางฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ในปีนี้จะนำเข้าข้าว 500,000 ตัน ลดลงจากที่นำเข้า 860,000 ตันในปีที่
แล้ว และระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 2.45 ล้านตันในปี 2553 ขณะที่ฟิลิปปินส์พยายามพึ่งพาตนเองภายในสิ้นปีหน้า

ด้านสำนักงานสถิติการเกษตร (BAS) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสแรกมีจำนวน 4.035 ล้าน
ตัน ลดลง 0.1% จาก 4.037 ล้านตันในปีก่อน และยังคงคาดว่า ผลผลิตข้าวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2.7% สู่
ระดับ 7.78 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com